



ประกาศองค์การเฝ้าระวังการทุจริต
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การกำกับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ ให้ไปทำหน้าที่ทางการบริหาร เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตาม เป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการองค์การเฝ้าระวังการทุจริตจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้กำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ยึดถือและดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ต่อองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุด ดูแล ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน โดยมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

๓. คณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน สอดส่องดูแลสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง รวมทั้งมีการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติดมิชอบ

๔. องค์การเฝ้าระวังการทุจริต คำนึงถึงการดำเนินการอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. องค์การเฝ้าระวังการทุจริต มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานการรายงานและระยะเวลาที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา เชื่อถือได้

๖. องค์การเฝ้าระวังการทุจริต มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงขององค์กร และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร รวมทั้งมีการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย

องค์การเฝ้าระวังการทุจริต...

องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเภสัชกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม